

## **Ano ang Islam?**

Kapag pinagmasdan ng tao ang daigdig na tinitirahan niya at nakikita niya ang malawak na magandang Sansinukob na ito: ang langit na ito sampu ng mga malalaking bituin nito na umiinog batay sa isang mahusay na sistema; ang daigdig na ito sampu ng mga bundok nito, mga lambak nito, mga ilog nito, mga kahoy nito at mga pananim nito, hangin nito, tubig nito, kalupaan nito at karagatan nito, at gabi nito at araw nito; hindi maiiwasang magtatanong siya sa sarili kung sino kaya ang lumikha sa lahat ng ito.

Sino ang nagbaba mula sa langit ng tubig na ito na hindi iiral ang buhay kundi sa pamamagitan nito? Pinatubo Niya sa pamamagitan nito ang mga halaman at ang mga punong-kahoy, at ang mga bulaklak at ang mga bunga. Pinainom Niya sa pamamagitan nito ang mga tao at inihanda Niya ang lupa upang mag-ingat nito.

Sino ang gumawa sa katangian ng grabitasyon sa mundo ayon sa takdang sukat na naaangkop sa pangangailangan ng mga bagay? Hindi nadadagdagan ang grabitasyon para humirap ang paggalaw at hindi naman nababawasan para magliparan ang mga bagay rito. Sino ang lumikha sa tao: nilalang Niya ito sa unang pagkakataon at ginawa Niya ito sa pinakamagaling na anyo?

Kapag pinagmasdan ng tao ang sarili niya, makatatagpo siya ng kahanga-hangang bagay. Pagmasdan ang magkaibang mga sangkap ng katawan mo na gumagawa sa tumpak na paraan. Wala kang nalalaman sa gawain ng mga ito kundi ang kakaunti; ni hindi mo nakokontrol ang mga ito.

Tingnan mo ang hangin ito na nilalanghap mo; kung nahinto ito sa iyo ng ilang saglit, tiyak na maaalis ang buhay. Sino kaya ang nagpalitaw nito?

Tingnan mo ang tubig na iniinom mo, iyang pagkaing kinakain mo, itong lupang nilalakaran mo, ang langit na tinitingala mo, ang araw na nag-iilaw sa iyo, ang buwan, ang mga bituin at ang lahat ng nakikita ng mata mo. Sino kaya ang lumikha sa lahat ng ito?

Tunay na Siya ay si Allah. Si Allah ay ang lumikha sa buong Sansinukob at tanging Siya ang nangangasiwa rito at nagpapainog nito. Tunay na Siya ay ang Panginoon mo na lumikha sa iyo, nagtustos sa iyo, bumubuhay sa iyo at babawi sa buhay mo. Siya ang nagpalitaw sa iyo mula sa wala, gaya ng pagpalitaw Niya sa buong Sanlibutan na ito mula sa wala. Matapos ang lahat ng ito, aakalain kaya ng isang may-isip na ang buong Sansinukob na ito ay nilikha bilang isang laro, na ang mga tao ay ipinanganganak at nabubuhay sa daigdig na ito nang ilang panahon, pagkatapos mangamamatay at magwawakas na ang lahat ng bagay? Kung gayon ano ang katotohanan at bakit nilikha tayo, tayong mga tao?

## **Bakit Nilikha Tayo?**

Nilikha tayo ni Allah alang-alang sa pagsamba sa Kanya lamang—hindi sa sinumang iba pa sa Kanya. Nagsugo Siya sa atin ng mga sugo at nagbaba Siya ng mga Kasulatan para sa paglililaw sa pamamaraan ng pagsamba sa Kanya. Kaya ang sinumang sumamba sa Kanya, tumalima sa Kanya at umiwas sa mga ipinagbabawal Niya ay magkakamit ng pagkalugod Niya. Ang sinumang umayaw sa pagsamba sa Kanya at tumangging magpaakay sa kautusan Niya ay magiging karapat-dapat sa galit at kaparusahan Niya. Ginawa nga ni Allah ang mundong ito bilang tahanan ng paggawa at pagsubok.

Pagkatapos ay mamamatay ang mga tao at sa araw ng Pagkabuhay ay bubuhayin ni Allah ang lahat ng tao para sa Pagganti at Pagtutuos. Gumawa Siya sa Kabilang-buhay ng Paraiso na ang nasa loob nito ay kaligayahang walang mata na nakakita, walang taingang nakarinig at hindi sumagi sa isip ng tao. Inihanda ito ni Allah para sa mga sumampalataya sa Kanya at tumalima sa kautusan Niya.

Ginawa Niya rin ang Impiyerno na ang nasa loob nito ay mga sari-saring uri ng pagdurusa na hindi pa sumasagi sa isip. Inihanda ito ni Allah para sa sinumang tumangging sumampalataya sa Kanya, sumamba sa iba pa sa Kanya at sumunod sa relihiyong iba pa sa Islam.

## **Ano ang Islam?**

Ang Islam ay ang Relihiyon na pinili ni Allah. Ito ay ang pagsamba kay Allah lamang at ang pagtalima sa Sugo Niya na si Muhammad. Hindi tatanggap si Allah mula sa sinuman ng isang relihiyon na iba pa sa Islam. Ang Islam ay hindi inilalaan sa isa bukod pa sa iba, bagkus ito ay para sa lahat ng tao. Nag-utos si Allah sa mga lingkod Niya ng ilang mga kautusan. Nagbawal Siya sa kanila ng ilang mga pagbabawal. Kaya ang sinumang tumalima sa Kanya ay magtatagumpay at maliligtas, at ang sinumang sumuway sa Kanya ay mabibigo at mapapahamak. Ang Islam ay hindi isang bagong relihiyon; ito ang Relihiyon mula kay Allah na pinili Niya para sa nilikha Niya magmula ng magsimula ang buhay sa daigdig na ito.